



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอทรายทองวัฒนา อำเภอทรายทองวัฒนา จังหวัดกำแพงเพชร

ที่ กพ ๐๘๓๒.๑/ ๙๘

วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการและเรื่องร้องเรียน
การทุจริตประพฤติมิชอบ และขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
เรียน สาธารณสุขอำเภอทรายทองวัฒนา

ตามที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอทรายทองวัฒนา เป็นหน่วยงานที่มีการจัดการศูนย์รับ
เรื่องร้องเรียนทั่วไป และเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ สำหรับผู้ได้รับ
ความเดือดร้อนหรือได้รับผลกระทบจากบริการสุขภาพ และความโปร่งใสในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ นั้น

เพื่อให้เป็นไปตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ให้มีการเสนอให้ผู้บริหารรับทราบและพิจารณา
สั่งการเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขออนุญาตนำเอกสารเผยแพร่บนเว็บไซต์ของสำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร <https://mis.kpo.go.th/ita/index.php?goto=00667> ต่อไป

พ.อ.อ.สุภัทร จตุรทิศ

(พ.อ.อ.สุภัทร จตุรทิศ)

เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน




ทราบ

(นายสืบศักดิ์ ศรีสุวรรณ)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รักษาราชการแทน

สาธารณสุขอำเภอทรายทองวัฒนา

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ
และเรื่องร้องเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบ

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	
ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอทรายทองวัฒนา วัน/เดือน/ปี : ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔	
หัวข้อ : รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ และเรื่องร้องเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบ	
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ และเรื่องร้องเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบ	
Link ภายนอก : ไม่มี หมายเหตุ : -	
ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล  (พ.อ.อ.สุภัทร จตุรทิศ) ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน วันที่ ๑๑ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔	ผู้อนุมัติรับรอง  (นายสีบศักดิ์ ศรีสุวรรณ) ตำแหน่ง สาธารณสุขอำเภอทรายทองวัฒนา วันที่ ๑๑ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้น เผยแพร่  (นายสถิตย์ ทิมแพง) นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ วันที่ ๑๑ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔	

